



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ที่ ๒๐๗/๒๕๖๑

เรื่อง การมอบอำนาจให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ลดขั้นตอน คุ่มค่า เกิดประสิทธิในการปฏิบัติราชการและเป็นปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงมอบอำนาจให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ดังนี้

๑.สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มอบ นายสมร สายเคน กำกับดูแล โดยให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือที่รับมอบอำนาจ มีหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการ กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ กำกับ เร่งรัด ประสานงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบอำนาจ ให้ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติ อนุญาต ตามผนวก ก

๒.กองช่าง มอบ นายสมร สายเคน กำกับดูแล โดยให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือที่รับมอบอำนาจ มีหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการ กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ กำกับ เร่งรัด ประสานงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน

๓.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มอบ นางบังอร คำพันธ์ กำกับดูแล โดยให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือที่รับมอบอำนาจ มีหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการ กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ กำกับ เร่งรัด ประสานงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายวีระชาติ จันทภรณ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ผนวก ๑

แนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การมอบอำนาจให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลำดับ	ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่	กฎหมาย / ระเบียบ
๑	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.การอนุมัติสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	
		งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑.การอนุมัติผู้ขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ๒.การอนุมัติออกใบอนุญาตตลาด ๓.การอนุมัติผู้เช่าแผงตลาดหัวเรือ	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อบังคับตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๕